

ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

PHẠM NGỌC THẠCH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 9 năm 2018

THƯ NGỎ

Kính gửi:

- Quý cơ quan, đơn vị;
- Các nhà hảo tâm;
- Các cựu sinh viên, học viên Trung Tâm Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Y Tế và Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch.

Lời đầu tiên nhà trường xin gửi tới Quý cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm, các cựu sinh viên, học viên lời chúc sức khỏe, thành công và lời chào trân trọng.

Thưa quý vị, Viện sĩ, Tiến sĩ Dương Quang Trung là người sáng lập Trung Tâm Đào Tạo và Bồi Dưỡng Cán Bộ Y Tế Thành phố Hồ Chí Minh, tiền thân của Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch, một mô hình cải cách giáo dục, nhằm đào tạo các bác sĩ tổng quát hướng về cộng đồng, đã có nhiều đóng góp hiệu quả trong việc kiện toàn mạng lưới y tế của thành phố. Trong hơn 50 năm hoạt động chuyên môn, thầy đã dành cả tâm hồn, trí tuệ, sức lực cống hiến cho sự nghiệp y tế của Việt Nam nói chung và của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.

Nay, Viện sĩ, Tiến sĩ Dương Quang Trung vinh dự được nhà nước đặt tên cho hẻm 86 đường Thành Thái, Phường 12, Quận 10 có lý trình từ đường Thành Thái đến đường Sư Vạn Hạnh trên địa bàn Quận 10, theo Quyết định số 2750/QĐ-UBND, ngày 03 tháng 07 năm 2018.

Tiếp nối sứ mạng hỗ trợ sinh viên, học viên trên con đường trở thành nhân viên y tế vừa có tâm và có tài, Trường đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch và Câu lạc bộ cựu sinh viên, học viên xây dựng chương trình học bổng khuyến học Dương Quang Trung và tổ chức mỗi năm 2 lần “*Đêm nhạc học bổng khuyến học Dương Quang Trung*” nhằm kêu gọi sự đóng góp của quý cơ quan, đơn vị; quý nhà hảo tâm; các cựu sinh viên, học viên cùng với nhà trường hỗ trợ các trường hợp sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt. Đêm nhạc cũng là dịp để các nhân viên y tế, các cựu sinh viên học viên gặp gỡ, trao đổi, ôn lại truyền thống và trao học bổng cho các em sinh viên. Tuy không thể san sẻ hết những khó khăn hằng ngày của các em, nhưng sự trợ giúp của quý vị luôn là những món quà vô giá về mặt tinh thần, là niềm khích lệ động viên giúp các em sống nghị lực hơn, học tập tốt hơn để trở thành một người thầy thuốc tài đức vẹn toàn.

Để đêm nhạc được diễn ra thành công như mục đích nêu trên, chúng tôi rất mong nhận được sự chung tay góp sức của quý vị. Mọi sự đóng góp tùy theo khả năng. Đóng góp bằng hiện kim, hiện vật hay bằng chính tài năng văn nghệ mà quý vị có vào đêm nhạc được tổ chức hàng quý. Mỗi suất học bổng trị giá 5.000.000 đồng (năm triệu đồng). Quý cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm, các cựu sinh viên học viên có thể ủng hộ:

- Trực tiếp cho phòng tài vụ của Trường;

- Trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận tại đêm nhạc học bổng khuyến học Dương Quang Trung;

- Hoặc gián tiếp bằng chuyển khoản vào tài khoản:

Tên tài khoản: HỌC BỔNG KHUYẾN HỌC DƯƠNG QUANG TRUNG

Số tài khoản: 6223 205 338 356

Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Thành Đô

Loại tài khoản: tài khoản thanh toán chung (đồng sở hữu), gồm các chủ tài khoản thanh toán chung như sau:

- PGS. TS. BS. Ngô Minh Xuân - Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch;

- BS. Nguyễn Minh Quân - Giám đốc Bệnh viện Quận Thủ Đức; Chủ tịch CLB Cựu Sinh viên - Học viên Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch;

Xin vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin (theo phiếu thông tin đính kèm) để Nhà trường gửi thư cảm ơn, giấy xác nhận đóng góp, biểu trưng lưu niệm tri ân, ghi sổ vàng, thông tin lên web của nhà trường và mời trực tiếp trao học bổng cho sinh viên tại trường.

Mọi thông tin về đơn vị, cá nhân đóng góp, nguồn thu - chi từ chương trình Học bổng này được thông tin chi tiết trên web nhà trường www.pnt.edu.vn mục Học bổng khuyến học Dương Quang Trung.

Xin trân trọng cảm ơn!

HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

PGS.TS. Ngô Minh Xuân